

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๖/ว



ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการสร้างและพัฒนาโรงเชือดในพื้นที่ท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๑๙๓๘

ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดแพร่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ประธานคณะกรรมการนโยบายพัฒนา โคเนื้อ - กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (Beef Board) ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนา โคเนื้อ - กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (Beef Board) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๓๔ - ๑๓๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มติที่ประชุมในระเบียบที่ ๔ เรื่องพิจารณา ข้อ ๔.๔ ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการสร้างและพัฒนาโรงเชือดในพื้นที่ท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ จังหวัดแพร่ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้


๑. สนับสนุนในการยกระดับโรงฆ่าสัตว์ที่มีอยู่เดิมให้มีความเพียงพอรองรับทั้งปริมาณ และคุณภาพในการฆ่าโคเนื้อในพื้นที่ท้องถิ่น พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก ให้มีการดำเนินการตามกฎหมายและได้รับรองมาตรฐาน

๒. สำรวจปริมาณความต้องการของตลาดในแต่ละระดับในพื้นที่เพื่อพิจารณาการจัดให้มี โรงฆ่าสัตว์ตามความเหมาะสม

๓. สำรวจข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบสำรวจข้อมูล โรงฆ่าสัตว์ที่กำหนด และรายงานให้จังหวัดแพร่ ภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ให้อำเภอเป็นผู้รวบรวม ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมปศุสัตว์ โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ และดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ เว็บไซต์ <https://shorturl.asia/1UYjW> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอความร่วมมือแจ้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ที่มีโรงฆ่าสัตว์ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายชัยสิงห์ ชัยสัมฤทธิ์ผล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น

และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร.๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๔

กวนป
สิม

๑๑๕

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๑๗๓๖๕



สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	เลขที่ ๒๗๘๗
วันที่ 24 ก.ค. 2567	
เวลา	

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการสร้างและพัฒนาโรงเชือดในพื้นที่ท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๑๔/๔๒๖๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบสำรวจโรงฆ่าสัตว์ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ประธานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (Beef Board) ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (Beef Board) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๓๔ - ๑๓๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อ ๔.๔ ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการสร้างและพัฒนาโรงเชือดในพื้นที่ท้องถิ่น มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความร่วมมือสนับสนุนการสร้างและพัฒนาโรงเชือดในพื้นที่ท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านโคเนื้อ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ในประเด็นการพัฒนาที่ ๑ รักษาและขยายตลาดการบริโภคเนื้อโคไทย แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การสร้างคุณภาพชีวิต ความเชื่อมั่น ความปลอดภัยด้านอาหาร แผนที่ ๒ แผนงานด้านการบริหารจัดการ มาตรการที่ ๑ ยกระดับโรงเชือดที่มีอยู่เดิมให้มีมาตรฐาน ให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาโรงเชือดชุมชนขนาดเล็ก เพื่อสร้างตลาดและเพื่อส่งเสริมการบริโภคเนื้อคุณภาพในชุมชน ในการนี้ จึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนในการยกระดับโรงฆ่าสัตว์ที่มีอยู่เดิมให้มีความเพียงพอรองรับทั้งปริมาณและคุณภาพในการฆ่าโคเนื้อในพื้นที่ท้องถิ่น พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาโรงฆ่าขนาดเล็กให้มีการดำเนินการตามกฎหมายและได้รับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจปริมาณความต้องการของตลาดในแต่ละระดับในพื้นที่เพื่อพิจารณาการจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ตามความเหมาะสมต่อไป

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๑. สนับสนุนในการยกระดับโรงฆ่าสัตว์ที่มีอยู่เดิมให้มีความเพียงพอรองรับทั้งปริมาณและคุณภาพในการฆ่าโคเนื้อในพื้นที่ท้องถิ่น พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็กให้มีการดำเนินการตามกฎหมายและได้รับรองมาตรฐาน
๒. สำรวจปริมาณความต้องการของตลาดในแต่ละระดับในพื้นที่เพื่อพิจารณาการจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ตามความเหมาะสม

/๓. สำรวจข้อมูล...

๓. สํารวจข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมข้อมูลเป็นภาพรวมของจังหวัด และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทราบ ตามแบบสํารวจข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ที่กำหนด ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมปศุสัตว์ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ และดาวน์โหลดสิ่งส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://shorturl.asia/1UYjW> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรค

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนภรณ์ สองแก้ว

นายอนุวัฒน์ สระแก้ว

